



Đức Thọ, ngày 05 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO

Tổng hợp trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX

Thực hiện Công văn số 36/CV-HĐND, ngày 02/7/2019 của Thường trực HĐND huyện, để chuẩn bị cho phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX. UBND huyện đã phân công các phòng, ban, ngành liên quan tham mưu, rà soát, tổng hợp trả lời như sau:

I. Lĩnh vực xây dựng Nông thôn mới:

Câu hỏi: Hiện nay việc thực hiện đề án huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, ngoài những kết quả đạt được còn có nhiều khó khăn như: 4 xã chưa đạt chuẩn, các xã đã được công nhận đạt chuẩn thiếu quan tâm, bổ sung, duy trì bền vững, hoàn thành các nội dung tiêu chí theo quyết định 05/2017/QĐ - UBND, ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh; 3/9 tiêu chí cấp huyện chưa đạt. Giải pháp trong thời gian tới như thế nào?

Giải trình: Để thực hiện đạt chuẩn huyện nông thôn mới theo quyết định 558 của Thủ tướng chính phủ phải có 100% xã đạt chuẩn và đạt 9 tiêu chí cấp huyện.

* **Đến nay về chỉ tiêu cấp xã:** đã có 23 xã đạt chuẩn, trong 6 tháng đầu năm 2019 huyện tập trung chỉ đạo 2 xã Đức An, Đức Thanh phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đề nghị tỉnh kiểm tra, thẩm định đợt 1 năm 2019. Còn xã Liên Minh đang khó khăn về cơ sở vật chất trường học và giao thông, xã Đức Dũng đang khó khăn về giao thông nên đề nghị đánh giá 6 tháng cuối năm 2019.

* **Đối với xã Đức An:** Các tiêu chí cứng về khối lượng đã đạt, cần soát xét hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Tập trung cao điểm vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu dân cư, sắp xếp nhà cửa, công trình phụ (đây là điểm yếu của xã Đức An, tuy đã được tập trung nhưng so với yêu cầu chưa đạt).

* **Đối với xã Đức Thanh:**

- Khó khăn hiện nay là tiêu chí khu dân cư và trường học. Khu dân cư cần có thêm 1 khu dân cư mẫu đạt chuẩn, 3 thôn còn lại các tiêu chí về vườn hộ công trình chăn nuôi, hàng rào xanh, vệ sinh MT đều chưa đạt so yêu cầu 100%. Trường học: Trường tiểu học: Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà hiệu bộ, nhà đa năng; THCS: Cần khởi công xây dựng nhà học bộ môn 8 phòng.

- Ủy ban nhân dân huyện đã giao Ban quản lý dự án huyện làm chủ đầu tư, làm các quy trình thủ tục để triển khai kịp thời. Giao Phòng giáo dục đào tạo huyện hướng dẫn nội dung yêu cầu tiêu chí và đơn đốc tiến độ thực hiện.

- Đề nghị HĐND, UBND huyện bố trí kinh phí hỗ trợ thực hiện công trình. HĐND - UBND xã có giải pháp bố trí kinh phí đối ứng (quy hoạch các lô đất lợi thế để đấu giá đất, huy động nguồn đóng góp của nhân dân và hỗ trợ của con em xa quê) phối hợp triển khai thực hiện.

*** Đối với xã Đức Dũng:**

- Khó khăn: Đường Huyện lộ dự kiến quý 3/2019 khởi công, Ủy ban nhân dân huyện đã giao ban quản lý dự án cắm mốc phần đường thực hiện, phần trong mốc giới yêu cầu UBND xã chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân chỉnh trang khu dân cư theo quy định (tại xã Đức Dũng có tư tưởng vì đường Huyện lộ 12 chưa triển khai nên không chỉnh trang được khu dân cư, thực tế vườn hộ và khu dân cư tuyến đường không liên quan đến đường Huyện lộ, các tiêu chí sắp xếp nhà ở, công trình phụ trợ, chỉnh trang vườn hộ công trình chăn nuôi, hàng rào xanh và vệ sinh môi trường đều chưa đạt).

- Việc chọn đề tập trung trong tháng 7,8 là bổ sung lề các tuyến đường, rãnh thoát nước KDC, chỉnh trang sắp xếp nhà cửa, công trình phụ. Tháng 9,10 tập trung cao điểm để trồng cây xanh các tuyến đường, hàng rào KDC theo quy định.

- Với tiêu chí Giao thông giao BQL Dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy trình thủ tục để khởi công thực hiện trước ngày 30/8/2019.

*** Đối với xã Liên Minh:** Khó khăn là tiêu chí KDC mẫu, vườn mẫu và trường học. Đến nay chưa có KDC nào đạt chuẩn, mới có 5/20 vườn mẫu theo quy định, các tiêu chí cứng về Vườn hộ công trình chăn nuôi, hàng rào xanh, vệ sinh MT tại các thôn đều chưa đạt. Trường Mầm non còn thiếu hàng rào công trường, 8 phòng học, 3 phòng chức năng, vườn cỏ tích, trang thiết bị. Trường Tiểu học thiếu nhà hiệu bộ 6 phòng, nhà đa năng, công trường, trang thiết bị.

- UBND tỉnh đã có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Nhà hiệu bộ, nhà đa chức năng trường Tiểu học tại Quyết định 3704, ngày 07/12/2018 với số tiền 4,8 tỷ đồng, trong đó nguồn tỉnh 3,03 tỷ còn lại các nguồn khác. Trường Mầm non đang xây dựng hàng rào. Từ nội dung trên yêu cầu UBND xã có kế hoạch bố trí vốn đối ứng, xây dựng lộ trình các việc thực hiện. Giao phòng giáo dục huyện tham mưu UBND huyện đề nghị tỉnh phân bổ nguồn sớm theo kế hoạch.

*** Nhóm các xã đã đạt chuẩn:** Tùng Ảnh (năm 2013 công nhận theo QĐ 491 của Thủ tướng chính phủ); Trường Sơn, Yên Hồ (năm 2014 công nhận theo Quyết định 73 của UBND tỉnh); Trung Lễ, Thái Yên, Đức Thủy, Đức Lạng (năm 2015 công nhận theo QĐ 73 của UBND tỉnh); Đức Vĩnh,

Đức La, Đức Thịnh, Đức Yên (năm 2016 công nhận theo QĐ 73 của UBND tỉnh); Đức Lâm, Đức Long, Bùi Xá, Đức Hòa, Đức Tùng (năm 2017 công nhận theo Quyết định 05 ngày 7/2/2017 của UBND tỉnh); Đức Lạc, Đức Nhân, Đức Quang, Đức Châu, Đức Lập, Tân Hương (năm 2018 công nhận theo QĐ 05 của UBND tỉnh).

Thời gian qua tỉnh, huyện đã kiểm tra đánh giá tại các xã 2013-2016 để rà soát đánh giá việc hoàn thiện các nội dung theo chuẩn mới theo Quyết định 05, thời gian từ khi đạt chuẩn đến thời điểm tỉnh kiểm tra lại là 3 năm. Qua kiểm tra chỉ ra được các nội dung cần tiếp tục thực hiện, các xã chủ động hơn trong xây dựng lộ trình thực hiện các tiêu chí. Đối với 2 xã Thái Yên, Đức Thủy bị kiểm điểm nhắc nhở do tiến độ các việc yêu cầu thực hiện chậm, một số nội dung chưa đáp ứng yêu cầu. Việc kiểm tra nhắc nhở đã có tác dụng tích cực trong thực hiện các tiêu chí tại địa phương.

Đối với các xã mới đạt chuẩn năm 2017, 2018 huyện chỉ đạo thường xuyên tập trung công tác lãnh đạo chỉ đạo, chủ động soát xét các phần việc theo kế hoạch hàng năm, duy trì giao ban để thực hiện nâng mức độ đạt các tiêu chí. BCD huyện có kế hoạch kiểm tra tại các xã (*quý 3/2019 tại các xã đạt chuẩn năm 2017*).

*** Về tiêu chí cấp huyện:** Theo Quyết định 558 của Thủ tướng Chính phủ các phòng, ngành huyện đánh giá đạt 6/9 tiêu chí (số 1 Quy hoạch, số 3 Thủy Lợi, số 4 Điện, số 6 Sản xuất, số 8 An ninh trật tự xã hội, số 9 chỉ đạo xây dựng NTM), còn 3/9 tiêu chí chưa đạt (số 2 Giao thông, số 5 nội dung về Văn hóa, số 7 Môi trường), các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- **Đối với tiêu chí giao thông:** Tổng chiều dài là 78,48 km, đã đạt chuẩn 57,19/78,48 đạt 73%, còn 21,29 km chưa đạt, chiếm 27% (trong đó: 3 km tuyến ĐH51 phân kỳ đầu tư sau năm 2020; 9,7km đang triển khai thi công(5,2km tuyến ĐH48; 3,2km tuyến ĐH50; 1,3km tuyến ĐH52); 6,59km (tuyến ĐH54) đang lập dự án đầu tư; 0,5km tuyến ĐH55 đường cấp V mặt đường bê tông mới thi công còn tốt, Sở giao thông đang trình phương án để xem xét đánh giá đạt chuẩn; 1,5km tuyến ĐH56 (0,9 km đường cấp V mặt đường bê tông mới thi công còn tốt, trình phương án xem xét đánh giá đạt chuẩn; 0,6 km huyện đã bố trí nguồn để sửa chữa lại mặt đường, đang hoàn thiện hồ sơ thực hiện.

Phòng Kinh tế - HT chủ trì rà soát đánh giá mức độ hoàn thành, phối hợp với BQL dự án đưa vào lộ trình kế hoạch thực hiện các tuyến dự án đang thi công hoàn thành trong năm 2019, các tuyến đang lập dự án đầu tư hoàn thành trong Quý II/2020.

- **Đối với tiêu chí Văn hóa:**

+ NVH huyện: BQL dự án đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện khuôn viên mua sắm trang thiết bị và bàn giao đưa vào sử dụng Nhà văn hóa đa năng huyện trước 30/8/2019. Tổng kinh phí 10,547 tỷ đồng, đã có nguồn.

+ Khu Trung tâm Thể thao huyện: Đẩy nhanh tiến độ thi công nâng cấp khu trung tâm văn hóa - thể thao huyện để đạt chuẩn theo quy định và bổ sung trang thiết bị (Hiện đang sơn và lát nền tu sửa khu nhà 2 tầng; đổ trụ xây khuôn viên hàng rào bảo vệ, sửa hệ thống cửa ra vào sân). Dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2019. Tổng kinh phí khoảng 6,7 tỷ đồng, theo báo cáo BQLDA đã có phương án về nguồn.

Giao Phòng Văn hóa thông tin phối hợp với BQLDA đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các nội dung hạng mục theo yêu cầu tiêu chí và bàn giao đưa vào sử dụng theo kế hoạch.

- Tiêu chí Môi trường:

+ Trước mắt cần vận động nhân dân phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình và kiểm tra tiến độ thực hiện tại các địa phương; hỗ trợ chế phẩm sinh học xử lý mùi tại khu vực tập kết rác tạm thời tại các xã. Hoàn thành hồ sơ bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.

+ Phương án xử lý lâu dài Ủy ban nhân dân tỉnh đang điều tra khảo sát, làm việc với công ty nước ngoài hướng đầu tư bãi xử lý rác tập trung tại 5 huyện bắc Hà Tĩnh lúc đó kinh phí trả để đưa rác vào tính theo khối lượng rác.

*** Để thực hiện được các nhiệm vụ trên tập trung một số giải pháp sau:**

1. Đối với các phòng ban chuyên môn:

Theo lĩnh vực tiêu chí phụ trách vừa kiểm tra, vừa hướng dẫn, vừa đôn đốc giám sát theo chuyên ngành, lĩnh vực tiêu chí. Thường xuyên cử các thành viên của phòng về cùng với Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã bám nắm, rà soát kết quả thực hiện để hướng dẫn, bổ cứu kịp thời.

Với 6 tiêu chí cấp huyện đánh giá đạt, giao các phòng, ngành theo tiêu chí phụ trách chủ động soát xét đánh giá lại, chịu trách nhiệm phối hợp xin ý kiến các sở ngành thẩm định đánh giá.

2. Đối với các Tổ công tác của huyện: Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách xã tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì chế độ giao ban, đôn đốc hướng dẫn tại xã theo quyết định phân công để kịp thời lãnh đạo chỉ đạo, nắm bắt tiến độ, vướng mắc khó khăn, để có giải pháp chỉ đạo (thời gian qua sau khi đạt chuẩn tại nhiều xã không thực hiện việc giao ban, chỉ đạo xây dựng NTM, không xây dựng khung kế hoạch theo từng tuần, từng tháng, từng quý để triển khai thực hiện).

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể:

- Ủy ban MTTQ huyện chủ trì trong hoạt động Giám sát cộng đồng, tham gia đóng góp ý kiến vào đầu tư, triển khai các Chương trình, Dự án ở địa phương. Chỉ đạo việc lấy ý kiến hài lòng người dân trong xây dựng NTM, yêu cầu tỷ lệ đạt.

- Đoàn thanh niên chủ trì phát động phong trào vì môi trường xanh, sạch đẹp trong học sinh tại các trường và cho thanh thiếu niên nông thôn xây dựng các mô hình tự quản của đoàn, tuyến đường hoa. Phát động phong trào thanh niên làm kinh tế giỏi, thanh niên là mũi nhọn tiên phong trong xây dựng Nông thôn mới.

- Hội Nông dân chủ trì vận động hướng dẫn xây dựng cải tạo phát triển kinh tế vườn xây dựng vườn hộ, vườn mẫu có thu nhập. Vận động nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, nông dân nòng cốt trong triển khai thực hiện phong trào xây dựng NTM.

Hội Cựu chiến binh: nêu cao tính tiên phong gương mẫu, đóng góp tích cực xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Vận động CCB trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở khu dân cư.

Hội Liên hiệp Phụ nữ: chủ trì trong thực hiện phong trào gia đình 5 không, 3 sạch, phân loại rác tại nguồn, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế.

4. Về nguồn lực và các cơ chế chính sách:

Thực hiện theo nghị quyết 123 của HĐND tỉnh, hỗ trợ các nội dung trong xây dựng NTM và quyết định 868 về hướng dẫn thực hiện NQ 123.

Hàng năm HĐND, UBND huyện ưu tiên phân bổ ngân sách, các cơ chế chính sách thực hiện tiêu chí huyện NTM kể cả việc thực hiện củng cố và nâng cao mức độ đạt các tiêu chí tại các xã, có cơ chế khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích trong xây dựng Nông thôn mới, tổ chức thực hiện đạt tiến độ kế hoạch đề ra.

II. Lĩnh vực xây dựng Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị

Câu hỏi: Trong xây dựng Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị tình trạng lấn chiếm lề đường, công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị còn nhiều bất cập. Giải pháp trong thời gian tới?

Giải trình: Thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, sau khi có Nghị quyết, huyện đã thành lập tổ công tác; thị trấn Đức Thọ thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác, phân công các thành viên theo dõi, chỉ đạo 8 tổ dân phố thực hiện. Kết quả thực hiện trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, các tuyến đường ngày càng được nâng cấp, chỉnh trang, cứng hóa đạt chuẩn, môi trường trên các tuyến ngày càng được sạch sẽ hơn. Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số nội dung trong đó tình trạng lấn chiếm lề đường,

công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị còn nhiều bất cập cần phải tập trung trong thời gian tới.

Nguyên nhân:

- UBND thị trấn chưa quan tâm đúng mức công tác quản lý hành lang, còn để các hộ lấn chiếm lề đường để làm nhà, buôn bán kinh doanh, chậm xử lý. Cán bộ chuyên môn thị trấn chưa tham mưu kịp thời trong xử lý vi phạm.

- Phòng chuyên môn của huyện chưa thường xuyên kiểm tra công tác quản lý trên địa bàn thị, thiếu thông tin do chuyên môn thị báo cáo, cũng dẫn đến việc chỉ đạo thực hiện xử lý tình trạng lấn chiếm chậm.

- Một số hộ dân dọc các tuyến đường không lấn chiếm đất đai, nhưng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, làm mất mỹ quan đô thị, nhưng thị trấn cũng ít kiểm tra và xử phạt theo quy định.

- Ý thức chấp hành của một số hộ dân chưa tự giác, một số ki ốt là người địa phương khác đến thuê kinh doanh nên không có ý thức giữ gìn VSMT.

- Hành lang tuyến đường Yên Trung trải qua nhiều giai đoạn quy hoạch có chiều rộng hành lang không đồng nhất nên khi ra quân giải tỏa gặp rất nhiều khó khăn.

Giải pháp thực hiện trong thời gian tới:

- Tiếp tục công tác tuyên truyền Nghị quyết 02 của BCH Đảng bộ huyện về xây dựng thị trấn Đức Thọ đạt chuẩn văn minh đô thị. Triển khai đến tổ dân phố, các hộ ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè để xây dựng công trình, cũng như buôn bán, không xả rác thải trên các tuyến đường bảo đảm vệ sinh môi trường đô thị.

- Tổ chức cắm cọc mốc bổ sung chỉ giới hành lang các tuyến đường theo quy hoạch nhằm quản lâu dài, để mọi người dân được biết và thực hiện, trên cơ sở đó phát hiện các hộ vi phạm để có biện pháp yêu cầu hộ thực hiện cho đúng.

- Nâng cao vai trò tổ quản lý đô thị, thường xuyên kiểm tra và phát hiện sớm đối tượng vi phạm. Nguồn hoạt động xin hỗ trợ ngân sách các cấp và một phần thu xử phạt hành chính (trước hết đề nghị UBND thị trấn thực hiện).

- Tăng cường công tác xử phạt hành chính theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm về an toàn giao thông đường bộ.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo kịp thời đến các xã, thị trấn xử lý các đối tượng vi phạm, hạn chế thấp nhất các đối tượng vi phạm xây ra.

- Tập trung xử lý các hộ vi phạm, trong thời gian qua thị đã khảo sát để từ đó nhân rộng trên địa bàn toàn thị.

- Giao phòng KT-HT tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tại thị trấn, tham mưu kịp thời cho UBND huyện, để chỉ đạo thị trấn theo chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn.

III. Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường:

Câu hỏi 1. Thời gian qua công tác quản lý nhà nước về đất đai còn buông lỏng, bất cập dẫn đến tình trạng một số cá nhân, tổ chức lợi dụng lấn chiếm đất công để xây dựng nhà cửa, công trình trái phép. Giải pháp xử lý vấn đề này trong thời gian tới?

Giải trình: Thực hiện Luật Đất đai năm 2013 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2014), huyện đã xử lý nhiều trường hợp lấn chiếm đất đai trên địa bàn các xã, đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước 369 trường hợp lấn chiếm đất đai tại các xã: Thái Yên, Trường Sơn, Thị trấn Đức Thọ, Đức Đồng, Đức Thịnh... Đã thành lập các đoàn kiểm tra, xử lý lấn chiếm đất, buông lỏng quản lý về đất đai: Bùi Xá, Đức Thanh, Đức Long... và đã xử lý kỷ luật 4 trường hợp (02 chủ tịch, 02 cán bộ địa chính). Năm 2018, UBKT Huyện ủy đã thành lập đoàn kiểm tra, xử lý trong buông lỏng quản lý tại xã Liên Minh.

Theo quy định tại Điều 208, Luật Đất đai 2013 (Điều 143, Luật Đất đai 2003): Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.

Luật Đất đai đã quy định rõ trách nhiệm nhưng Chủ tịch một số xã chưa phát huy hết trách nhiệm của mình, công tác quản lý đất đai còn lỏng lẻo, chậm phát hiện; đến khi nhân dân và cơ quan truyền thông phản ánh, các phòng, ban phát hiện, UBND huyện chỉ đạo mới triển khai xử lý. Tuy nhiên việc xử lý không cương quyết, dứt điểm; mặt khác trình độ chuyên môn của một số công chức địa chính yếu (một số là hợp đồng, thiếu tâm huyết và trách nhiệm, thay đổi nhiều) dẫn đến tham mưu lúng túng, không kịp thời, điển hình như trường hợp hộ ông Nguyễn Trọng Huynh (xã Đức Thanh) xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp từ năm 2018; Chùa Quả (Đền Hồ Nam) Ban Trị sự Phật giáo huyện có văn bản xin mở rộng khuôn viên Đền Hồ Nam, tuy nhiên trong quá trình chờ cấp có thẩm quyền xem xét....đã tiến hành xây dựng khi chưa hoàn thiện hồ sơ theo quy định; Giáo xứ Thọ Ninh (xã Liên Minh) không xin phép, tự ý chiếm điểm trường Tiểu học Liên Minh cũ (vùng B, diện tích 2.492,8m²) và đất nông nghiệp (diện tích 4.432,5m²) để làm Trung tâm Mục vụ... Sau khi bị đình chỉ, Giáo xứ Thọ Ninh mới có văn bản xin cấp đất. Tuy vậy, văn bản không thực hiện đúng thể thức của nhà nước. Việc này, UBND huyện đã, đang và sẽ tiếp tục chỉ đạo để xử lý nghiêm theo quy định.

Như vậy, để xử lý dứt điểm tình trạng các tổ chức, cá nhân lấn chiếm đất trái phép như hiện nay, Chủ tịch UBND cấp xã phải phát huy trách nhiệm của mình, phát hiện và ngăn chặn ngay từ khi mới manh nha sự việc, đồng

thời phải báo cáo ngay cho các phòng chuyên môn để được hướng dẫn xử lý; những vụ việc khi không xử lý được mới đề nghị lên UBND cấp huyện để chỉ đạo xử lý theo đúng thẩm quyền.

Thời gian tới, UBND huyện giao phòng TN- MT tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các xã, đặc biệt là công tác quản lý nhà nước về đất đai. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp có thẩm quyền kiểm tra trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã trong việc thực thi nhiệm vụ theo quy định. Đề nghị MTTQ, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy công tác giám sát tại cơ sở. Các phòng, ngành cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, xử lý vi phạm. Đề nghị đại biểu HĐND huyện, xã và cử tri huyện nhà phát hiện, phản ánh kịp thời các trường hợp vi phạm về đất đai; theo chức năng nhiệm vụ, phòng TN- MT sẽ tham mưu UBND huyện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Câu hỏi 2. *Qua tiếp xúc cử tri và các cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, lĩnh vực cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn đọng nhiều. Đề nghị ngành xác định nguyên nhân và hướng xử lý trong thời gian tới?*

Giải trình: Căn cứ theo Điều 5, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3544/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 về việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai cấp 1 trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, theo đó ngày 18/01/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất trực thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường về Sở quản lý (con người, máy móc, trang thiết bị...). Từ đó đến nay, công tác cấp đổi GCN QSD đất phòng Tài nguyên - Môi trường không thực hiện; huyện chỉ cấp, ký GCN QSD đất lần đầu, đất trúng đấu giá.

Nguyên nhân cấp đổi GCN QSD đất còn tồn đọng nhiều:

- Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Đức Thọ mới đi vào hoạt động nên quá trình vận hành, phối hợp, quản lý, xử lý hồ sơ chưa nhịp nhàng, còn chậm trễ.

- Đến ngày 15/5/2019, UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 1417/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, Văn phòng đăng ký đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; tuy nhiên, đang còn nhiều bất cập, vướng mắc trong công tác phối hợp giữa phòng TN-MT, Trung tâm Hành chính công huyện và Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Đức Thọ, như:

+ Thời gian ký trong Sở TN-MT quy định là 3 ngày, nhưng thực tế khi triển khai đến nay đối với những hồ sơ đủ điều kiện kéo dài từ 8-16 ngày.

+ Tình trạng hồ sơ trả về nhiều lần, không có sự linh động trong quá

trình thẩm định hồ sơ.

+ Trước ngày 15/5/2019, hồ sơ cho gộp các thủ tục (chuyển quyền, tách thửa...). Tuy nhiên, từ sau ngày 15/5/2019, theo bộ Thủ tục hành chính tại Quyết định số 1417, yêu cầu bóc tách từng thủ tục, nên đối với các hồ sơ nhận trước 15/5/2019 còn vướng mắc, phải bổ sung.

Chỉ tiêu Kế hoạch Nhà nước đầu năm 2019 huyện giao cấp đổi 580 hồ sơ GCNQSD đất, đến nay đã giải quyết được 352/580 hồ sơ, đạt 60,7% kế hoạch; số hồ sơ còn lại đang lồng ghép việc công nhận lại hạn mức đất ở theo Quyết định 2443 ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh, sẽ hoàn thiện trong thời gian tới. Nâng tổng số cấp đổi GCN QSD đất trên địa bàn toàn huyện lên 48.621/50.060 hồ sơ, đạt 97,12% nhu cầu.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường: Đối với các huyện cấp đổi đạt trên 95% hồ sơ (huyện Đức Thọ đã đạt 97,12%), Sở tiến hành nghiệm thu, hoàn thiện bản đồ sau cấp giấy để triển khai thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

Đối với số hồ sơ còn tồn đọng chưa được giải quyết, Phòng TN-MT đã thẩm định, không đủ điều kiện, trả lại toàn bộ hồ sơ cho UBND cấp xã bổ sung, hướng dẫn nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công huyện, Văn phòng đăng ký đất đai CN Đức Thọ xử lý, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh thẩm định, trình lãnh đạo Sở TNMT ký GCNQSD (phòng TNMT không tiếp nhận và xử lý hồ sơ). Hiện nay, phòng TN-MT đã chốt số liệu cấp đổi với đơn vị tư vấn và các địa phương, hiện không còn hồ sơ cấp đổi tồn đọng tại phòng.

Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị tư vấn đã chốt số liệu với các xã, thị trấn. Đã có 13/28 xã, thị trấn thẩm định, hoàn thiện và được bàn giao bản đồ sau cấp giấy (Tân Hương, Đức Lạng, Bùi Xá, Đức Đồng, Đức Long, Đức Châu, Đức Tùng, Đức Vĩnh, Đức Nhân, Liên Minh, Đức Hòa, Đức Lập, Đức Quang). Các xã còn lại, đơn vị tư vấn đã nộp hồ sơ về Sở Tài nguyên đề nghị thẩm định.

Ngoài ra, quá trình cấp đổi GCN đến thời điểm này gần hoàn thành, một số địa phương chưa bố trí đủ kinh phí cấp đổi trả cho đơn vị tư vấn (đối ứng 50% lệ phí cấp đổi GCN QSD đất nông nghiệp - đề nghị thông qua kỳ họp HĐND cấp xã cuối năm, bố trí kinh phí để chi trả và chuyển trả phần lệ phí cấp đổi GCN QSD đất ở đã thu từ dân); thanh lý hợp đồng theo quy định.

IV. Lĩnh vực Lao động - TB&XH:

Câu hỏi: Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của huyện trong thời gian qua còn có những hạn chế như: đào tạo nghề cho người nghèo gắn với giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe, nâng cao nhận thức và định hướng thoát nghèo cho hộ nghèo và cận nghèo... Giải pháp khắc phục trong thời gian tới?

Giải trình: Thực hiện Quyết định 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2020; Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ đã xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo luôn được coi là một trong những Chương trình trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Những năm qua, tuy kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng huyện vẫn luôn quan tâm và dành nguồn lực khuyến khích, ưu tiên phát triển sản xuất; thực hiện các chính sách người nghèo, người cận nghèo.

Giai đoạn 2016-2020 thực hiện Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện được kiện toàn và kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2015.

Kết quả tổng điều tra, rà soát toàn huyện có 2.075 hộ nghèo, 4.914 khẩu chiếm 6,54%; hộ cận nghèo 2.557 hộ, 9.434 chiếm 8,06%.

Đến tháng 4/2019 thực hiện Thông báo kết luận số 78/TB-UBND ngày 21/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp rà soát các giải pháp thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững. UBND huyện đã tổ chức phúc tra, rà soát lại hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018.

Hiện nay toàn huyện có 1.412 hộ nghèo, 3.465 khẩu, tỷ lệ 4,44% (tỷ lệ hộ nghèo NTM 2,36%); 1.979 hộ cận nghèo, 7.030 khẩu, tỷ lệ 6,22%;

Để thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững của huyện được thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung như: Hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất; hỗ trợ dạy nghề gắn với việc làm và xuất khẩu lao động; Hỗ trợ hộ nghèo về tiền điện; Hỗ trợ đột xuất; Hỗ trợ giáo dục và đào tạo; Hỗ trợ về y tế; Chương trình hỗ trợ nhà ở; Hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý; Thông tin tuyên truyền; Hỗ trợ tiền lương cho cán bộ công chức, viên chức vùng khó khăn.

Kết quả từ năm 2016 đến nay đã làm được:

- Ngân hàng chính sách xã hội đã cho vay hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất:

+ Cho 2.417 lượt hộ nghèo vay 94,841 tỷ đồng.

+ Cho 580 lượt hộ vay giải quyết việc làm với 21,888 tỷ đồng.

+ Cho 5.483 lượt hộ thoát nghèo vay vốn với 320,278 tỷ đồng.

+ Cho 5.398 hộ cận nghèo vay vốn với 152,174 tỷ đồng.

- Hỗ trợ nhà ở: Ngoài ra số hộ nghèo được hỗ trợ nhà làm nhà tránh lũ theo Quyết định 48 là 39 nhà với số tiền là 625 triệu đồng. Từ năm 2016 đến

nay UBMT TQ huyện hỗ trợ 141 hộ nghèo làm nhà ở với số tiền 1.111,6 triệu đồng.

- Hỗ trợ về y tế: Cấp 10.419 thẻ BHYT cho hộ nghèo; 27.349 thẻ BHYT cho hộ cận nghèo.

- Đào tạo nghề cho 1.364 lao động nông thôn (trong đó có 225 lao động hộ nghèo và 208 lao động hộ cận nghèo).

- Hỗ trợ hộ nghèo tiền điện: cho 82.980 lượt hộ nghèo với số tiền 3.702.062.000 đồng.

- Hỗ trợ giáo dục và đào tạo: Có 5.108 đối tượng được cấp bù học phí với số tiền 1.310,435 triệu đồng; 2.511 đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập với số tiền 2.018,300 triệu đồng.

- Hỗ trợ các dịch vụ trợ giúp pháp lý: đã mở được 112 lớp tập huấn, 17.625 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận với các chương trình, các dự án, giúp cho hộ nghèo hiểu về các chủ trương, chính sách pháp luật, hướng dẫn cách làm ăn vươn lên thoát nghèo.

Khó khăn vướng mắc:

+ Nhận thức và sự quan tâm về công tác giảm nghèo bền vững của một số cấp ủy, chính quyền chưa đúng mức, chưa quyết liệt.

+ Nguồn vốn vay tiếp cận hộ nghèo khó khăn.

+ Nguồn vốn đào tạo nghề ít (cấp trên phân bổ).

+ Ngân sách huyện, xã bố trí cho công tác giảm nghèo hầu như không có.

+ Bản thân hộ nghèo không tự phấn đấu vươn lên để phát triển kinh tế, còn nhiều mặt hạn chế trong tư duy, trong tổ chức sản xuất kinh doanh, thiếu vốn, thiếu sức lao động. Một bộ phận không nhỏ người nghèo còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, chưa chủ động vươn lên thoát nghèo.

+ Đối tượng hộ nghèo bất khả kháng cao như BTXH, hộ rủi ro, tai nạn còn nhiều.

Giải pháp:

+ Lồng ghép các mục tiêu nhiệm vụ Chương trình giảm nghèo với tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

+ Tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo thông qua các hoạt động gián tiếp như hoạt động truyền thông về giảm nghèo, trợ giúp pháp lý, đối thoại chính sách.

+ Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đối với công tác giảm nghèo ở cơ sở.

+ Đẩy mạnh việc tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của người dân trong công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo

và đa dạng hóa nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện chương trình trên địa bàn huyện;

+ Gắn công tác đào tạo nghề với giải quyết việc làm và giải quyết đồng bộ các biện pháp hỗ trợ người nghèo. Phát huy mạnh mẽ tính dân chủ trong các hoạt động giảm nghèo, lắng ý kiến của người dân từ khâu xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá kết quả.

+ Tăng cường quản lý thông tin chi tiết về hộ nghèo, người nghèo về tiếp cận đa chiều thống nhất từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thông qua hệ thống phần mềm quản lý thông tin về hộ nghèo, cận nghèo.

+ Xã hội hóa công tác giảm nghèo thông qua phát động phong trào hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo ở các cơ quan, ban ngành, hội, đoàn thể trên địa bàn huyện. Theo đó Ủy ban MTTQ huyện chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên chỉ đạo các cấp hội cơ sở tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân hưởng ứng tham gia các cuộc vận động ngày vì người nghèo, phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư... xây dựng nông thôn mới.

+ Tiếp tục chính sách đầu tư phát triển kinh tế xã hội một cách toàn diện mà trọng tâm là chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thu hút đầu tư trên địa bàn.

+ Tích cực chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất nhằm thay đổi tập quán canh tác cũ, nâng cao trình độ thâm canh, tăng vụ, tăng năng suất, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp.

+ Trong điều tra, rà soát hộ nghèo hàng năm cần có sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cần có nhận thức rõ trong chỉ đạo. Kết quả điều tra, rà soát phải công khai, minh bạch.

+ Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND huyện về giảm nghèo, trong đó ưu tiên hỗ trợ người nghèo học nghề và giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động.

Trên đây là tổng hợp trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX, UBND huyện tổng hợp báo cáo./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa 19;
- Chánh, PVP Cấp ủy - CQ huyện;
- Gửi Văn bản Giấy;
- Lưu: VT, VP.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

